

# มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 6 - พุธสัปดาห์ 12 มีนาคม 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 2064

หน้า: 21(ล่าง)

Col.Inch: 39.92 Ad Value: 19,161.60

PRValue (x3): 57,484.80

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เมนูข้อมูล: แคมเปญ 'ฝากอนาคต' ได้



## เมนูข้อมูล

นายดาต้า

# แคมเปญ 'ฝากอนาคต' ได้

**ถ**ัดิตตามการออกมาพร้อมกัน “แฟลช ม็อบ” ของนักเรียน นักศึกษาที่เป็น กระแสทั่วประเทศในขณะนี้ โดยลงไป ในรายละเอียดเพื่อสัมผัสถึงแรงกระตุ้นเล็กๆ ไฉนใจ จะพบว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เยาวชนของชาติ ก้าวข้ามทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้ว

ข้ามแม้กระทั่ง “พรรคอนาคตใหม่” อันเป็น พรรคการเมืองที่เป็นเหยื่อของการไล่ล่าล่าที่สุด จริงอยู่หากวัดกันที่จุดเริ่มต้นของความ เคลื่อนไหวถูกจุดขึ้นมาจากการที่ “พรรคอนาคต ใหม่” ถูกยุบ

แต่หากฟังเสียงที่สะท้อนจากใจของหนูๆ หนึ่งๆ หรือลูกหลานที่ออกมาเคลื่อนไหว จะ พบว่านั่นเหมือน “ฟางเส้นสุดท้าย” ที่ถมเข้าไป ในความรู้สึกนึกคิดก่อนที่จะหมดความอดทน เท่านั้น

อารมณ์ที่สะสมอัดแน่นและกดดันอยู่ใน ใจเป็นความรู้สึกที่ “มองหาอนาคตตัวเองไม่เห็น” จากความเป็นไปที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

เรื่องราวของโครงสร้างอำนาจที่เอื้อต่อการ ผูกขาดสิทธิบอด การเอื้อประโยชน์ให้กับทุน ใหญ่ และกดทับ ปิดกั้นโอกาสคนส่วนใหญ่ ถูกนำเสนอให้รับรู้มาต่อเนื่อง

พร้อมๆ กับภาพสะท้อนของสภาวะเศรษฐกิจ ที่ทำให้เกิดความเชื่อว่าคนรุ่นนี้จบออกมาแล้ว

จะหางานทำได้ ด้วยเหตุของความเปลี่ยนแปลง สารพัด ซึ่งที่สุดแล้วสรุปที่ผู้บริหารบ้านเมืองไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะนำการปรับตัวให้ทัน ความเปลี่ยนแปลง

เด็กต้องการการทบทวนใหม่ ซึ่งพรรคการเมือง ที่มักถกเถียงอย่างที่ว่าพอจะหวังได้คือ “อนาคต ใหม่”

ดังนั้น เมื่อก่อนเก่าไม่ยอมให้กลืนใหม่ที่เป็น ความหวังมากกว่าที่โอกาสที่จะเป็นปากเป็นเสียง แทน การลุกฮือขึ้นมาจึงเกิดขึ้น เหมือนกับว่า “อนาคตใหม่” คือเป้าหมายของความเคลื่อนไหว

“นิด้าโพล” ก็ดูจะเชื่ออย่างนั้น ผลสำรวจ ล่าสุดจึงออกมาในเรื่อง “เรื่องของอนาคตใหม่”

อย่างไรก็ตาม เมื่อดูจากคำตอบแล้วกลับ ก่อให้เกิดความคิดบางอย่าง

**ใ**นคำถาม “คิดว่าพรรคอนาคตใหม่ควรทำ อย่างไร” ร้อยละ 33.41. ตอบว่า “ควร ยอมรับคำตัดสินของศาล” ร้อยละ 25.32 ใช้ สิทธิวิพากษ์วิจารณ์คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ โดยสุจริต, ร้อยละ 11.35 แทนนำของอดีตพรรค ควรรณรงค์ทางการเมืองทั่วประเทศ, ร้อยละ 11.35 ให้ ส.ส.ที่เหลือของพรรคแสดงบทบาท ทางการเมืองแทน

จะเห็นได้ว่า เป็นคำตอบที่แทบไม่มีกลืนอายุ

ของการยุบให้ต่อต้านการตัดสินอยู่เลย และในคำถามที่พรรคใหม่ที่ได้รับการ สนับสนุนจากแกนนำอดีตพรรคอนาคตใหม่ จะได้รับความนิยมแค่ไหน

แม้คำตอบว่า จะได้รับความนิยมมากกว่า ที่เคยได้ จะมากที่สุดแต่ก็แค่ร้อยละ 37.71 ขณะที่ร้อยละ 24.37 ตอบว่าไม่แน่ใจ ขณะที่ ร้อยละ 22.78 เห็นว่าเท่าเดิม ขณะที่ร้อยละ 15.08 ตอบว่าน้อยกว่า

เมื่อนำเอาคำตอบไปเปรียบเทียบกับความ ร้อนแรงของความเคลื่อนไหวแล้ว จะเห็นได้ ว่าแทบเป็นคนละอารมณ์

**ค**วามเคลื่อนไหวทำให้สัมผัสถึงพลังต่อ ด้านมากกว่าความรู้สึกในชะตาคารธรรม ของพรรคอนาคตใหม่

ทำให้ความคิดที่ว่า “ยุบอนาคตใหม่” เป็น แคล่เรื่องหนึ่งที่น่าเกรงกดันที่ทำให้เกิดความ เคลื่อนไหวนั้นมีเหตุผลอยู่

เยาวชนหวาดกังวลต่ออนาคตของตัวเอง ใน สังคมที่ผู้มีอำนาจอยากทำอะไรก็ทำ โดยไม่ สนใจที่ว่าประชาชนจะรู้สึกอย่างไร และการ กระทำต่อพรรคอนาคตใหม่เป็นเครื่องพิสูจน์ ที่หนักแน่นว่าพฤติกรรมเช่นนั้นเมื่ออยู่จริง

ในความเป็นจริงอันสะท้อนว่า เยาวชนคน รุ่นใหม่เป็นห่วงกังวลกับอนาคตตัวเองเช่นนี้ จึงไม่เพียงพรรคอนาคตใหม่เท่านั้นที่เป็นที่ ฟัง หรือเด็กๆ จะฝากความหวังไว้

**พรรคการเมืองทุกพรรคมีโอกาสนั้น** หากทำให้เชื่อได้ว่า พร้อมจะยืนอยู่ ข้างคนรุ่นใหม่อย่างเข้าอกเข้าใจ และจะ พุ่มพวงสร้างอนาคตที่ดีใส่ให้ ●